



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม  
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม จึงได้กำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขึ้น เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วน สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางในการพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๒. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นปัจจุบัน
๓. แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่คัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผย โดยคำนึงถึงลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. แต่งตั้งบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์สำคัญ อุกเหิน/แรงกดดันเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายณรงค์ ทองม่วง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม

แบบลงนามรับทราบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม

ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข้าพเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ได้ศึกษาและทำความเข้าใจประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จึงได้ลงนามรับทราบและพร้อมจะดำเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วันที่
๑	นางสาววราภัสร์ ลอยขจร	ปลัด อบต.		๖ มี.ค. ๒๕๖๓
๒	นางสาวณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์	หัวหน้าสำนักปลัด		"
๓	นายณัฐ สุพิมพ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		"
๔	นางสาวสุพิชชา ลอยขจร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		"
๕	นางสาวพรณภา ครองสัตย์	ครู		"
๖	นายไชศักดิ์ แยมกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		"
๗	นางสาวเรณู บุญอินทร์	จพง.การเงินและบัญชีฯ		"
๘	นางสาวบังอร ศรสุรินทร์	จพง.จัดเก็บรายได้ฯ		"
๙	นางสาวปราณี ปิ่นประดับ	เจ้าพนักงานธุรการฯ		"
๑๐	นางสาวสุพิชชา ผลลิมสุขสันติ	เจ้าพนักงานธุรการฯ		"
๑๑	นายสมศักดิ์ คุ้มครอบ	จพง.การเงินและบัญชีฯ		"
๑๒	นางสาวเอติพากร ธรรมยม	ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ		"
๑๓	นางสาวภิญญาดา ศรีคำพา	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ		"
๑๔	นายวิทวัส หนุ่นชนะนา	ผช.นายช่างโยธา		"
๑๕	นางสาวปิยนุช ลอยขจร	ผช.นักพัฒนาชุมชน		"
๑๖	นางสาวทิพวรรณ แสงแก้ว	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		"
๑๗	นายบรรหาญ อินทร์เทศ	พนักงานขับรถขับรถ		"
๑๘	นายนิพนธ์ พุ่มพฤษ์	พนักงานขับรถขับรถ		"
๑๙	นายละออง ราชคฤห์	ช่างไฟฟ้า		"
๒๐	นายวิฑูล รอดสการ	พนักงานผลิตน้ำประปา		"
๒๑	นางสาวนภาพรรณ มาลา	พนักงานทั่วไป		"
๒๒	นายบัญญัติ บุญจิตร	พนักงานทั่วไป		"
๒๓	นายวิศรุต สีนอ้า	พนักงานทั่วไป		"
๒๔	นางทัศนพร เพชรจินดา	พนักงานทั่วไป		"
๒๕	นางสาวธนิษฐา บัวส่อง	พนักงานทั่วไป		"
๒๖	นางสาวอรกมล รอดสการ	นักการภารโรง		"
๒๗	นายเทียบ รอดสการ	จ้างเหมา		"
๒๘	นางสาวภัทราพร สาทะ	จ้างเหมา		"
๒๙	นางสาวพรรณนิพา พลทา	จ้างเหมา		"